



## โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวปิดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ จັบโจร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคาร 27 ชั้น 1 โดยมีผู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนออนไลน์

e-Learning ประจำปี 2561 มีรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์ วิชาเคมี 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ดร.วรฤทธิ์ ก่อประสิทธิ์พัฒน์ วิชาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลชมเชย 4 รางวัล

1) อาจารย์มานิตย์ อรรถชาติ วิชาการจัดการความตายเพื่อสันติ

2) อาจารย์เบญจฉัตรจงหมื่นไวย วิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3) รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ

4) ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง วิชาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2



## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) ระยะที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระยะที่ 2” จำนวน 2 รุ่น ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 61 คน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรกรอกข้อมูลประวัติ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสามารถกรอกสมรรถนะตามแบบ ป.พ.1 เพื่อสามารถนำมาใช้ในการประเมินในรอบระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กันยายน 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จັบโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก นายชัยชนก ฐานวิเศษ และ นายศรายุทธ เรืองชัยภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้อง IT Learning center อาคาร 27 ชั้น 1





## โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 หลักสูตรประกอบด้วย 1) หลักสูตรการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional 2) หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม และหลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8 หลักสูตรละ 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21, 22 กรกฎาคม 2561, 4 สิงหาคม 2561

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19, 25, และ 26 สิงหาคม 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1, 2, และ 8 สิงหาคม 2561

ณ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และ ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิด หลักสูตรการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วณา ศาสตรปรีชา เป็นประธานเปิดหลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โฉ่ทวนิชชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม



## จัดสอบปลายภาค ภาค กศปช. ประจำปีการศึกษา 3/2560 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Testing)

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ภาค กศปช. ประจำปีการศึกษา 3/2560 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Testing) มีรายวิชาที่จัดสอบ จำนวน 2 รายวิชา 002002 วิชาท้องถิ่นไทย และ 002001 วิชาวิถีแห่งชีวิต โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 244 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบูรณวิทยาการ อาคาร 27 ชั้น 3



## ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE )

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สามารถสมัครสอบได้ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -11.30 น.ณ อาคารบูรณวิทยาการอาคาร 27 ชั้น 5 และมีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 2 เบอร์ภายใน 2723

## สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้สำหรับเด็กชั้นประถมชั้นปีที่ 1-3, 4-6 จำนวน 2 รุ่น ณ ห้อง 27.03.08 และ ห้อง 27.03.10 อาคาร 27 ชั้น 3 โดยมี นายวิรุฬ พุ้ยกระโทก นายสุภพ โกงกระโทก นางสาวรุ่งนภา สวัสดิ์ และนางสาวนันทนิ ศรีแสงจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

